

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 9 เดือน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่				(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(10) ผลลัพธ์ที่ได้	(11) ประเมินหลังควบคุม				(12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ใช้การศึกษา	2. วิจัย	3. บริหารวิชาการ	4. ทำกับคู่ผู้เกี่ยวข้อง	5. บริหารจัดการ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	
1. ด้านกลยุทธ์																					
✓							12	ความเสี่ยงสูง	2	2	4	ความเสี่ยงน้อย	1. ทำการตรวจสอบ จำนวนรับเข้า ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อนำผลการตรวจสอบมาตั้งแผนรับนักศึกษา 2.ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน 3.การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ครบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	1. วิเคราะห์สาเหตุของจำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา 2. การปรับแผนรับนักศึกษา (ภาคปกติ) 3. การปรับแผนรับนักศึกษา (ภาคพิเศษ) - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบทางการศึกษาทางไกล) นักศึกษาพิการ 4.การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับนักศึกษา - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ social media ช่องทางต่างๆ - กิจกรรมเดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั่วประเทศ 5. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) การหาความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานศึกษา 6. ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานประกอบการ	วิทยาลัยได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุของจำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาอาจเป็นเพราะเกิดจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย วิทยาลัยฯ ได้ทำการปรับแผนรับประจำปีการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยฯ เสนอแผนรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบทางการศึกษาทางไกล) นักศึกษาพิการ วิทยาลัยฯ ขยายพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook, www.cls.oc.th, Line, www.youtube.com, และยังคงครอบคลุมถึงประชาสัมพันธ์ลงสื่อต่างประเทศมากขึ้น วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดโครงการห้องเรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการธนาคารหน่วยกิตกับ 1) โรงเรียนศรีบุญยานนท์ 2) โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 3) โรงเรียนกาญจนาอนุเคราะห์ 4) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 5) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 6) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วิทยาลัยได้ดำเนินการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ได้แก่ 1) บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 3) American Commercial Transport (Thailand) Co.,Ltd 4) บริษัท คับบิลิออลเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	ผู้กำกับดูแล : คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) สัญญาณเตือนภัย	(5) ประเมินก่อนควบคุม				(6) ระดับความเสี่ยงที่				(7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(10) ผลลัพธ์ที่ได้	(11) ประเมินหลังควบคุม				(12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ	
1. ให้ความศึกษา	2. วิจัย	3. บริการวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	5. บริหารจัดการ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง		
															7. ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานศึกษา	1. วิทยาลัยดำเนินการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 2. วิทยาลัยดำเนินการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการในการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนศรีบุญยานนท์, โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย, โรงเรียนภัทรเกษมวิทยาลัย, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยมีการอบรมและแนวทางความร่วมมือในการจัดส่งนักเรียนและบุคลากรเข้ารับการศึกษาคือในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา								
															8. ติดตามความก้าวหน้าผลการรับนักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ								